

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN SAU KỲ NGHỈ TẾT

Kính gửi quý Bề trên,

Quý Giáo sư, quý nhân viên,

Cùng toàn thể quý sinh viên của Trung tâm,

Sau gần ba tuần nghỉ Tết với người thân tại các vùng miền và địa phương khác nhau, nay các bạn sinh viên hẳn đã về lại với cộng đoàn của mình để chuẩn bị khởi động lại việc học sau kỳ nghỉ Tết. Trước đây, Ban Giám đốc đã dự kiến lịch học tập trung tại Trung tâm sau kỳ nghỉ Tết sẽ bắt đầu từ ngày 22/02/2021. Tuy nhiên, như quý vị đã biết, tình hình diễn biến của dịch bệnh trên cả nước nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong 3 tuần lễ vừa qua cũng vẫn còn phức tạp. Thêm vào đó, số người đông đảo từ khắp các nơi đổ về Thành phố sau kỳ nghỉ Tết lại làm cho nguy cơ phát tán của mầm dịch bệnh tăng cao.

Nhằm hạn chế những nguy cơ khó lường về dịch bệnh vào thời gian sau kỳ nghỉ Tết, Ủy ban Nhân dân Thành Phố, ngày 14/02/2021, đã ra công văn quyết định về việc lùi mốc thời gian đi học lại sau kỳ nghỉ Tết của tất cả các sinh viên, học viên, học sinh các cấp trong Thành phố: các trường sẽ mở cửa lại cho các sinh hoạt dạy và học tập trung từ đầu tháng 03, năm 2021. Trong thời gian không đến trường, sinh viên, học sinh sẽ học theo hình thức trực tuyến.

Vậy, để góp phần với những nỗ lực chung của cộng đồng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát tán của dịch bệnh đặc biệt vào thời gian tiềm ẩn nhiều tình huống bất trắc sau kỳ nghỉ Tết, Ban Giám đốc Trung tâm Học vấn cũng quyết định dời lịch dạy và học tập trung tại trường sau kỳ nghỉ Tết muộn hơn 1 tuần. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Trung tâm sẽ mở cửa lại cho các hoạt động dạy và học tập trung tại trường kể từ **thứ Hai, ngày 01/03/2021**.

Trong tuần lễ từ ngày **22/02** đến **26/02/2021**, chúng tôi sẽ tổ chức hình thức học trực tuyến đối với một số môn học. Thời khoá biểu của tuần lễ học trực tuyến được xác định trong tập tin đính kèm dưới đây. Để việc học trực tuyến đem lại kết quả thực sự, chúng tôi kêu gọi thái độ tự giác và nghiêm túc của các bạn sinh viên trong việc tham dự các buổi học trực tuyến. Chúng tôi cũng mong các vị hữu trách trong các cộng đoàn tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên có thể dự lớp chung với nhau theo từng đơn vị, và đôn đốc các bạn học tập với tinh thần kỷ luật tự giác. Đối với các

môn không học trực tuyến, chúng tôi sẽ xếp lịch học bù sau, khi các sinh hoạt của Trung tâm trở lại bình thường.

Một khi các sinh hoạt dạy và học tập trung tại Trung tâm trở lại bình thường, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn sinh viên vẫn phải tiếp tục tuân thủ *cách chặt chẽ* các quy tắc phòng dịch chung của cộng đồng, đặc biệt trong tuần lễ đầu tiên, để phòng tránh tối đa những nguy cơ về dịch bệnh cho bản thân và tập thể.

Với tất cả niềm tin tưởng và hy vọng, chúng ta tiếp tục cầu xin ơn bình an và phúc lành của Thiên Chúa cho quê hương, gia đình, cộng đoàn và từng người chúng ta trong Năm Mới Tân Sửu này, để mọi người biết thể hiện tình liên đới, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh và sớm tìm lại được sự yên lành trong đời sống cá nhân cũng như xã hội.

Gò Vấp, ngày 19/02/2021

Kính báo,



Ts. Giuse Lâm Văn Sỹ, O.P.

Giám đốc TTHVĐM